





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p><b>1. ยื่นข้อเสนอทางเลือกนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดแบบมีเงื่อนไข</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, กท.ธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เข้ายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ผ่านนายกองตรี ดร.ธนภุต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. นำเสนอทางเลือกใหม่ เป็นร่างประกาศยาเสพติดที่ตนร่วมกับนักกฎหมายร่างกฎหมายนี้ขึ้น โดยจะให้ช็อคดอก ยาง และสารสกัดของกัญชาเป็นยาเสพติดได้แต่มีเงื่อนไขหลักการ 5 ข้อ 1.ให้ช็อคดอกกัญชา ยาง สารสกัด กลับไปเป็นยาเสพติดอย่างมีเงื่อนไข ผู้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครอง ส่วนคนที่ทำผิดกฎหมายต้องมีบทลงโทษ และทำได้ทันที ไม่ต้องรอ 1 ม.ค.68 2.ต้องเปิดเสรีการแพทย์ในทุกวิชาชีพโดยไม่กีดกันเหมือนที่ผ่านมา 3. ผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ทุกสาขาอาชีพ ต้องเข้าถึงยากัญชาได้ ร้านกัญชาไม่ต้องปิดตัว แต่ต้องปรับตัวเป็นสถานที่จำหน่ายสมุนไพรควบคุมสำหรับผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ 4.ผลิตภัณฑ์ที่มีช็อคดอกกัญชา ยาง หรือสารสกัด ต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 5.เมื่อเกิดวิกฤตของเวลากับปัญหาที่สังคมห่วงใย สามารถแก้ได้ทันที ไม่ต้องรอ 1 ม.ค.68 แต่ต้องลงรายละเอียดในปัญหาที่ละเอียดอ่อนเรื่องสิทธิประชาชนในการปลูกเพื่อการพึ่งพาตัวเอง ทั้งนี้ถ้ารมว.สร.เห็นชอบก็สามารถทำได้ และมีสิทธิขอคำแนะนำเพิ่มเติมต่อ กกก.ควบคุมยาเสพติดได้ โดยการส่งกลับหรือขอคู่เทียบ</p> <p>- ด้านนายกองตรี ดร.ธนภุต กล่าวว่า รับข้อเสนอวันนี้และจะพิจารณาตามข้อกำหนด ก่อนส่ง รมว.สร.พิจารณาต่อไป ในส่วนของประชาชนที่มีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหากัญชา กัญชง รวมถึงเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ที่ยังชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล สามารถยื่นข้อเรียกร้องที่ตนได้เช่นกัน เพื่อนำมาประมวลผลและส่งให้ รมว.สร. พิจารณา</p> <p><b>2. กรณีศึกษาใช้กัญชารักษาโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- พบกรณีศึกษาการใช้กัญชารักษาโรคแล้วได้ผล โดยหนุ่มวัย 20 ปี ชาว จ.เลย ป่วยภาวะเลือดออกในสมองหลังประสบอุบัติเหตุ จนไม่รู้สีกตัว แขนขาขยับไม่ได้ ต้องเจาะคอ ใส่ท่อหายใจ แพทย์ลงความเห็นที่ไม่สามารถรักษาได้ ผ่าตัดไม่ได้ ไม่มียารักษา แต่หลังจากใช้น้ำมันกัญชาอาการดีขึ้นเรื่อยๆ โดยแอบหยดน้ำมันกัญชาใส่ปากลูกวันละ 3-4 ครั้ง เริ่มทีละน้อยๆ และค่อยๆ เพิ่ม ล่าสุดวันละ 60 หยด ผ่านไป 2 เดือน ลูกหายใจได้เอง อาการต่าง ๆ ดีขึ้นตามลำดับ ขยับแขนขาได้ หมอจึงให้มาดูแลที่กายภาพบำบัดที่บ้าน 3 เดือน ต่อมาเดินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วย ปัจจุบันแข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ</p>	
<p><b>30 บาท รักษาทุกที่ใน กทม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ได้หารือแนวทางการร่วมมือกับ ศ.นพ.อภิชาติ อัครมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในประเด็นการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบส่งต่อ เพื่อเตรียมการรองรับการขยายโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่ง สธ. มีโครงข่ายทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่าย ระบบยืนยันตัวตนผู้รับและผู้ให้บริการ ระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ระบบเฝ้าระวังโรคและระบบข้อมูลกลาง ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในระบบสุขภาพเช่นกัน และบางส่วนก็ร่วมมือกับ รพ. ในสังกัด สธ. จึงมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดบริการสุขภาพและการพัฒนาในอนาคต เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการพัฒนางานแต่ละด้านร่วมกันต่อไป</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>คุ้มครองศูนย์สาธารณสุขชุมชน</b></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, INN, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดแคนอก จ.นนทบุรี เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมรับฟังปัญหาในการขับเคลื่อนงาน พบประชาชนที่มารับบริการกับ รพ.สต.ชุมชนวัดแคนอก มีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ รมว.สธ. ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการสถานีสุขภาพ (Health Station) นโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ โดยจะมีการจัดคลินิกนอกสถานที่ จัดทีมคณะแพทย์ พยาบาล และอสม. ให้บริการ</p>	
<p><b>สธ.-เอแบค ร่วมมือผลิตแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thecoverage, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นรพ.หลักและรพ.สมทบ ในการผลิตแพทย์ของม.อัสสัมชัญ (เอแบค) กับ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีม.อัสสัมชัญ โดยเป็นความร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สมุทรปราการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาแพทย์ เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งมีแผนรองรับการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและอาจารย์แพทย์ รับนักศึกษาประมาณปีละ 40 คน</p>	-
<p><b>กรณีพบผู้ป่วยตาแดงหลายรายในคอนโด</b></p> <p><b>1. แนะนำคอนโด-อาคารพาณิชย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, มติชน, sondhitalk, news1live, INN, js100, thestandard)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย แนะนำคอนโดและอาคารพาณิชย์หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา หลังพบผู้พักอาศัยในอาคารชุดเกิดโรคเยื่อตาอักเสบหลายราย เร่งส่งทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำแล้ว ได้ให้คำแนะนำนิติบุคคลดำเนินการตรวจสอบรอยรั่วของระบบน้ำ ล้างถังพักน้ำที่หน้า และสระว่ายน้ำ รวมถึงสื่อสารสร้างการรับรู้กับผู้อาศัย ทั้งนี้ นิติบุคคลหรือผู้ดูแลอาคารดูแลรักษาระบบเก็บน้ำหรือถังพักน้ำในอาคาร ดังนี้ 1. ที่ตั้งของถังเก็บน้ำหรือถังพักน้ำควรมีขอบเขตชัดเจน มีหลังคาคลุม สะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งของวาง สามารถป้องกันสัตว์นำโรคได้ และควรวางบนพื้นที่ยกระดับ 15 ซม. 2. ถังน้ำ ต้องทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมสำหรับบรรจุอาหาร ต้องสะอาด ไม่ชำรุดแตกร้าว ฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 3. รักษาคุณภาพน้ำ ต้องเช็คปริมาณคลอรีนคงเหลืออยู่เสมอ 4. ผู้ดูแลควรได้รับการอบรมความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และ 5. มีการป้องกันสัตว์นำโรค</p> <p><b>2. แนะนำวิธีป้องกันโรคตาแดง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์พบผู้ป่วยตาแดง 200 คน ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซึ่งพบเชื้ออะแคนทามีบาในน้ำประปา อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และปรับปรุงน้ำให้ได้มาตรฐาน พร้อมระบุหน้าฝนมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคตาแดงเพิ่มขึ้น แต่สามารถป้องกันโรคได้โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่คลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย หากฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที ไม่ควรขยี้ตา หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์ต้องดูแลความสะอาดและสวมใส่อย่างถูกวิธี ที่สำคัญผู้ป่วยโรคตาแดงไม่ควรขยี้ตา ควรรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์</p>	-
<p><b>เฝ้าระวังอาหารเป็นพิษ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ตามที่ประเทศเกาหลีใต้มีรายงานพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานกิมจิพันกว่าราย ตรวจพบเชื้อโนโรไวรัสในผู้ป่วย และกิมจิในโครงการอาหารกลางวันของ รร. ย้ำเชื่อว่าแพร่กระจายได้ง่าย เข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหาร น้ำ น้ำแข็ง ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อน หรือจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานอาหารเป็นพิษจากเชื้อโนโรไวรัสแบบกลุ่มก้อน แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงด้วยความร้อน ผลิตภัณฑ์มีรูป รส กลิ่น สี ไม่ผิดไปจากเดิม</p>	
<p><b>รางวัลเลิศรัฐ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ต้อนรับทีมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จากผลงาน “การบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)” ซึ่งได้รับการพิจารณาอยู่ในเกณฑ์รางวัลระดับดีเด่น ช่วยวิเคราะห์อุบัติเหตุ เข้าใจปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง นำสู่การพัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการบังคับใช้ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	
<p><b>บุกทลายคลินิก-หมอมือฉ้อ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (คมชัดลึก, INN, ch3plus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ดร.ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. สสจ. ปทุมธานี และ สสจ.นนทบุรี ร่วมพบ ตำรวจ ปคบ. แถลงผลปฏิบัติการระดมตรวจคลินิก 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาเป็นหมอมือฉ้อทั้งหมดที่รวม 6 ราย ทั้งรักษาโรค เสริมความงาม ตรวจยัดของกลาง 29 รายการ ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา</p>	-
<p><b>โรคความดันโลหิตสูง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคความดันโลหิตสูงแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิ พบได้บ่อยที่สุด และยังไม่มีส่วนที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มักจะเกิดจากพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ส่วนความดันโลหิตสูงแบบทุติภูมิ คือ ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุมาจากโรค ภาวะ สารหรือยาบางอย่างที่มีสาเหตุชัดเจน หากได้รับการรักษาจากสาเหตุตั้งต้น จะสามารถทำให้ความดันกลับมาเป็นปกติได้</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบตนเองมีค่าความดันโลหิตเกินค่ามาตรฐาน ควรหมั่นตรวจความดันโลหิตเป็นประจำ ทำได้เองที่บ้าน โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบพั่นแขนตามมาตรฐาน แนะนำให้วัด 2 ช่วง เช้าและเย็น อย่างน้อย 3-7 วัน จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยให้ตัดค่าของวันแรกที่เริ่มวัดออก ถ้าหากค่าความดันมากกว่า 135/85 มิลลิเมตรปรอท ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวหรืออุดตันได้</p>	-
<p><b>อย.เตือนสมุนไพรปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, js100, pptvhd, news1live)</p> <p>- นพ.วิฑิต สถงภูษิตกุล รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเถื่อน กิจเร่งเก็บผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ 7 รายการ จากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลพบการปลอมปนยารักษาโรคหายอนสมรรถภาพทางเพศ “ซิลเดนาฟิลและทาดาลาฟิล” อย. จึงให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหยุดการจำหน่ายและเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด ย้ำเป็นยาควบคุมพิเศษ หากใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนอันตรายถึงชีวิตได้</p>	-
<p><b>บทบาทของแพทย์ไทยในเวทีสุขภาพโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นแพทย์ไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในคณะ Strategic and Technical Advisory Group on Noncommunicable Diseases (STAG NCD) ทำหน้าที่ให้ความเห็นเชิงวิชาการวางกลยุทธ์ และนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในระดับโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มบทบาทของคนไทยในเวทีสุขภาพโลก และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-